

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-HĐND

Tân Biên, ngày 21 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

về kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
trên địa bàn huyện Tân Biên

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 14/BC- HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân Biên; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên về kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân Biên, trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

1. Kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân Biên

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân huyện luôn chủ động kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các bước công tác tuyển quân, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, góp

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện công tác tuyển quân. Kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được và phân tích những nguyên nhân hạn chế để rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nhìn chung đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ đa số đều quan tâm động viên thanh niên an tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và hăng hái lên đường nhập ngũ; trong 03 năm có 421/468 công dân tình nguyện nhập ngũ.

Công tác đăng ký và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn rà soát lại hộ khẩu, nhân khẩu, phân loại tiêu chuẩn, độ tuổi, trình độ học vấn, kinh tế gia đình, lý lịch chính trị cha mẹ của từng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm cho công tác đăng ký nhanh, gọn, chính xác phục vụ tốt cho công tác xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Quy trình xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, kết quả: năm 2017 xét duyệt 4.711 công dân (miễn, hoãn 3.616 công dân, đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 1.095 công dân); năm 2018 xét duyệt 4.257 công dân (miễn, hoãn 3.232 công dân, đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 1.025 công dân); năm 2019 xét duyệt 4.292 công dân (miễn, hoãn 3.250 công dân; đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 1.042 công dân).

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe, chẩn đoán, kết luận sức khỏe chính xác, đảm bảo khám nghĩa vụ lần 1 theo quy định của pháp luật.

Chính sách hậu phương quân đội luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm, thể hiện rõ trách nhiệm đối với công tác tuyển quân; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đã tác động đến tâm tư, tình cảm

của gia đình có con em trúng tuyển và công dân thi hành nghĩa vụ quân sự, tạo được lòng tin đối với Đảng, chính quyền, công dân phấn khởi an tâm lên đường nhập ngũ.

2. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự cho công dân, nhất là thanh niên chưa sâu rộng đến tất cả các địa phương; việc tuyên truyền chủ yếu qua hệ thống truyền thanh cơ sở theo từng đợt tuyển quân nên nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của một bộ phận công dân đối với việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chưa cao.

Công tác tuyển chọn nhập ngũ vào Quân đội và Công an cùng thực hiện chung quy trình tuyển quân, nhưng hiện nay việc thẩm tra lý lịch công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân còn khó khăn (có trường hợp phải sưu tra, xác minh lý lịch của gia đình ở nhiều nơi khác nhau) thời gian kết luận tiêu chuẩn chính trị thanh niên kéo dài nên chậm thực hiện quy trình tiếp theo trong các bước tuyển quân của huyện.

Chất lượng công tác phổ cập trung học cơ sở của huyện chưa cao, đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở từ nhiều năm trước nhưng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có trình độ từ lớp 8 trở xuống còn chiếm tỷ lệ cao.

Ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của một số ít thanh niên chưa cao, còn có tư tưởng né tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, do vậy khi nhận lệnh gọi khám sức khỏe và gọi nhập ngũ vẫn còn có ý định trốn tránh; trong thực hiện công tác tuyển quân còn trường hợp để xảy ra sai sót vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Công tác quản lý hộ khẩu ở một số xã còn chưa chặt chẽ, có nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rời địa phương đi làm ăn nơi khác, không khai báo với chính quyền địa phương nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

Việc xác định thanh niên diện tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chưa được chặt chẽ; chốt danh sách thanh niên nhập ngũ ở cơ sở còn một số trường hợp khó khăn do chưa nắm được điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên.

Công tác phối hợp vận động, gọi công dân nhập ngũ của hệ thống chính trị cơ sở đôi lúc thiếu đồng bộ, chủ yếu giao cho Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn. Một số thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn và một số cán bộ ấp, khu phố chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân chủ quan

Công tác tuyên truyền giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự cho công dân ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hình thức tuyên truyền chưa sâu rộng.

Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu ở cơ sở chưa chặt chẽ, một số trường hợp chưa nắm được điều kiện, hoàn cảnh việc làm của thanh niên.

Quy trình xác minh lý lịch chính trị công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo hướng dẫn có tiêu chuẩn cao, do vậy gặp nhiều khó khăn trong tuyển chọn nguồn nhập ngũ.

Việc quản lý trình độ học vấn của công dân gặp nhiều khó khăn, vì vậy một số Trường trung học cơ sở ở xã, thị trấn không nắm chắc trình độ học vấn nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn, khi tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo danh sách về huyện, do đó tổ chức phúc tra lại có nhiều trường hợp sai sót về trình độ học vấn.

b) Nguyên nhân khách quan

Ý thức tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của một bộ phận thanh niên và gia đình chưa cao, do vậy khi nhận lệnh gọi khám sức khỏe và gọi nhập ngũ vẫn còn có ý định trốn, tránh nghĩa vụ. Một bộ phận thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự nhưng không có mặt ở địa phương, nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn và chưa kịp thời.

Việc xử lý người trốn tránh nghĩa vụ quân sự vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự phức tạp, hình thức xử lý hành chính chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng thanh niên trốn tránh thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự vẫn còn xảy ra.

Còn một bộ phận thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm ăn xa nên gây khó khăn trong công tác đăng ký xét tuyển.

Điều 2. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân Biên trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh niên về quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Phối hợp chặt chẽ vì

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

2. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ; các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, nắm chắc số thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng còn trong tuổi nhập ngũ để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công bằng trong các đối tượng thanh niên.

3. Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn phải thật chặt chẽ, tiến hành xét duyệt phải đúng theo quy trình, thủ tục pháp luật quy định, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội.

4. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục các cấp học, nhất là phổ cập trung học cơ sở, nâng cao tỷ lệ học sinh đạt trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở đúng thực chất.

5. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Công an huyện trong thực hiện quy trình tuyển chọn nhập ngũ vào quân đội nhân dân và công an nhân dân, kịp thời bổ sung tham gia nghĩa vụ quân đội nhân dân nếu không trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân.

6. Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống.

7. Củng cố kiện toàn đủ số lượng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe cho các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển sức khỏe ban đầu cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

8. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07/7/2014 của Bộ Quốc phòng.

9. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã, thị trấn phát huy vai trò của cơ quan thường trực nhằm kịp thời triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện tốt công tác bình xét, đề xuất Hội đồng thi đua – khen thưởng Huyện, Tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết và định kỳ hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, tư vấn, vận động, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT HU;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, VP HĐND và UBND huyện.



Nguyễn Văn Hồng